

## ข้อดีของ Cloud Storage / WeCloud

การจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบของ Cloud Storage ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ แทนการจัดเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์อย่าง External Harddisk หรือ Flash Drive ซึ่งต้องมีการเชื่อมต่อหรือเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นั้น มีข้อดีหลายประการดังนี้

- **มีความสะดวกและคล่องตัวในการใช้งาน** การจัดเก็บไฟล์ไว้ใน Cloud Storage ช่วยลดความยุ่งยาก เรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการทำงาน ทำให้การทำงานมีความคล่องตัวและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

- **เปิดใช้งานหรือเข้าถึงไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา** ไฟล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Cloud Storage สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์ขึ้นมาเพื่อทำงานได้ทุกที่และทุกเวลา เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและล็อกอินเข้าระบบ Cloud Storage ที่ใช้งานอยู่ก็สามารถที่จะดึงไฟล์นั้นมาทำงานได้ทันที เมื่อทำงานเสร็จแล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์นั้นไปจัดเก็บไว้ตามเดิม

- **รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย** ในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ใน Cloud Storage ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเท่านั้น สามารถเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้ โดยเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Cloud ของผู้ให้บริการ ก็สามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและจัดการสิ่งต่างๆ เช่น สร้างโฟลเดอร์ ดาวน์โหลดไฟล์ อัปโหลดไฟล์ ตั้งค่าการแชร์ไฟล์ และอื่นๆ ได้เหมือนกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นการทำงานบางอย่าง ไฟล์บางประเภทอาจไม่รองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต)

- **แชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น** ไฟล์งานบางไฟล์ที่ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่น การอัปโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ใน Cloud Storage ยังทำให้การแชร์ไฟล์ดังกล่าวเพื่อทำงานร่วมกันสามารถทำงานได้อย่างสะดวก ไม่จำเป็นต้องใช้ External Harddisk หรือ Flash Drive ในการบันทึกข้อมูลเพื่อแชร์ไฟล์ระหว่างกัน และในการแชร์ไฟล์เจ้าของพื้นที่ไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะสามารถเข้าถึงไฟล์อื่นๆ ที่เป็นไฟล์ส่วนตัวนอกเหนือจากไฟล์ที่ต้องทำงานร่วมกัน เพราะในการตั้งค่าการแชร์ไฟล์สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครบ้างที่สามารถเข้าถึง Cloud Storage ของเราได้ และเข้าถึงโฟลเดอร์ใดบ้าง

- **มีพื้นที่ให้เลือกใช้ตามความต้องการ** การใช้งาน Cloud Storage ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่หรือแพ็คเกจเท่าที่ต้องการหรือคิดว่าเหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองที่สุดได้ และวันหนึ่งเมื่อต้องการพื้นที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถปรับขนาดพื้นที่เพิ่มได้ตามขอบเขตที่ต้องการ เป็นการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยไม่จำเป็น

- **มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล** การจัดเก็บข้อมูลใน Cloud Storage ไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อมูลสูญหายเหมือนกับการเก็บข้อมูลไว้ใน External Harddisk หรือ Flash Drive ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสูญหาย หรืออุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลเกิดความเสียหายจนไม่สามารถเปิดไฟล์ที่จัดเก็บไว้ได้ก็ตาม รวมถึงความปลอดภัยในการถูกโจรกรรมข้อมูลด้วย เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud Storage จะมีการดูแลข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับ WeCloud ซึ่งเป็นบริการ Cloud Storage ของ CS LOXINFO คือ เซิร์ฟเวอร์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลถูกติดตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IDC) ในประเทศไทย ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลได้รับการจัดเก็บอย่างดี และมีพื้นที่จัดเก็บที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการใช้บริการอีกด้วย

#####